

# ด่วนที่สุด

ที่ ตก ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๖๘



ศาลากลางจังหวัดตาก

ถนนพหลโยธิน ตก ๖๓๐๐๐

๓) เมษายน ๒๕๕๘

เรื่อง การกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  
และนายกเทศมนตรีเมืองตาก

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๒.๒/ว ๖๕๓  
ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โปรดสั่งการให้เตรียมการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... รวมทั้งกำหนดมาตรฐานในการกำกับดูแลการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย

ดังนั้น เพื่อเป็นหลักประกันและการคุ้มครอง ให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย และเป็นไปตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ควบคุมกำกับตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและของเอกชน ทั้งโรงฆ่าสัตว์ที่ขอรับใบอนุญาตใหม่และโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตอยู่แล้ว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งแต่การขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ การตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ และโรงพักสัตว์ รวมถึงการออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์โดยเคร่งครัด เพื่อให้เนื้อสัตว์มีคุณภาพ มีความสะอาด และถูกสุขอนามัย

๒. ดำเนินการสำรวจจำนวนพนักงานตรวจโรคสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. .... ต่อไป โดยให้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้จังหวัดภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งนี้ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ [www.taklocal.org](http://www.taklocal.org)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธา สายวาณิชย์)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/ โทรสาร ๐-๕๕๕๑-๔๔๘๓ ต่อ ๓

